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ลงพื้นที่รับฟังความเห็นการเรยีน กศน. ด้วยวิธี Fast Track  
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา น าโดย นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน ในคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการ และคณะท างานพิจารณาศึกษาการจัดหลักสูตร Fast Track 
หรือการเทียบโอนความรู้ให้แก่ผู้เรียนหรือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว ผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารส านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ 

ในการนี้ คณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการและคณะท างานได้แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี ผู้อ านวยการศูนย์ กศน. ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ครูผู้สอน 
รวมทั้งผู้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีเรียน กศน. แบบ Fast Track ส าหรับผู้เรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป 

“ครูออน” กล่าวว่า ในบรรดาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษหรือ
ประสบความส าเร็จในอาชีพ เช่น นักกีฬา ศิลปิน นักธุรกิจ หลายคนไม่มีโอกาสได้เรียนในระบบการศึกษา 
คณะอนุกรรมาธิการจึงได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าว
ได้มีโอกาสศึกษาต่อเพื่อความส าเร็จในชีวิต มีทางเลือกหลากหลาย และมีโอกาสต่อยอดในการประกอบอาชีพ 
ซึ่งการเรียน กศน. แบบ Fast Track จะเป็นการปฏิวัติวงการศึกษาอีกทางหนึ่งอย่างแท้จริง 

 
 

 

ฉบับท่ี ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔  


